
รายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
น าโดย 

นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์ 
รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน และคณะ 

ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
------------------------------------------------------ 

 
 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
๒๖ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภา
จีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ประกอบด้วย 
  ๑. นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์ (ส.ว.) -   รองประธาน 
  ๒. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง (ส.ว.) -   เลขานุการ    
  ๓. พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน (ส.ส.) -   สมาชิก 
  ๔. นายไพโรจน์  อิสรเสรีพงษ์ (ส.ส.) -   สมาชิก 
  ๕. นายบุรณัชย์  สมุทรักษ์ (ส.ส.) -   สมาชิก 
  ๖. นายอนุชา  บูรพชัยศรี (ส.ส.) -   สมาชิก 
  ๗. นายธวัช  บวรวนิชยกูร (ส.ว.) -   สมาชิก 
  ๘. นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์ (ส.ว.) -   สมาชิก 
  ๙. นายสุรพงษ์  เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์  -   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
      ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
      ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
      ๑๐. นางธิรารัตน์  สัจจะธรณ  -    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
      ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑๑. นายณัฐพล  ประคุณศึกษาพันธ์  - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๑ 
 
 คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา 
๒๑.๓๐ นาฬิกา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปักกิ่ง 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕เวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกา 
 
 ในระหว่างการเดินทางเยือนดังกล่าว คณะฯ ได้เยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ และสถานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
๑. การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือบุคคลส าคัญ 
 ๑.๑ เข้าพบปะหารือกับนายเจียง จี๋ ชู สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที ่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ  ห้องไต้หวัน มหาศาลาประชาชน  
 
 

/สาระส าคัญ... 
 
 



๒ 

 

 สาระส าคัญในการสนทนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายเจียง จี๋ ชู สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวให้การต้อนรับนายประเสริฐ  
ประคุณศึกษาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีนและคณะฯ พร้อม
กล่าวว่า ประเทศจีนและประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างพ่ีน้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา
ยาวนานมาแล้วและมีความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นได้
กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับคดีสะเทือนขวัญฆ่าหมู่ ๑๓ ศพ ลูกเรือบรรทุกสินค้าจีน ๒ 
ล า ทีเ่กิดข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีชาวบ้านพบศพลูกเรือจีนที่ถูกจ่อยิ่งด้วยอาวุธสงครามลอยมาติด
ริมตลิ่งแม่น้ าโขงในเขต อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองค า ก่อนเข้าประเทศไทยประมาณ 
๑๐ กิโลเมตร คนร้ายยิงลูกเรือทิ้งและขน ยาเสพติดเข้ามาในเขตแดนไทย จุดประสงค์ของการน ายาเสพติด
ขึ้นเรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไทยด้วย คดีนี้ถูกน าขึ้นศาลประชาชนกลางที่คุณหมิง มณฑลยูนาน 
การไต่สวนคดีดังกล่าวมีต ารวจจากประเทศไทย ๑๐ นาย จากประเทศลาวอีก ๓ นายพร้อมทั้งญาติของ
ผู้เสียชีวิตร่วมฟังการพิจารณาคดี ซึ่งหากศาลตัดสินว่าผิดจริง นายหน่อค าอาจต้องโทษสูงสุดคือประหาร
ชีวิต  

 

 นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์ รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย –จีน กล่าวขอบคุณนายเจียง จี๋ ชู 
สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ที่ได้สละเวลาและภารกิจส าคัญมาให้การต้อนรับคณะฯ และได้
กล่าวแนะน าคณะฯ จากนั้นได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย –จีน ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
จีนเป็นความสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง ตนเองมาประเทศจีนแต่ละครั้งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ที่ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น ประชาชนชาวจีนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ส าหรับเทคโนโลยีนั้นก็
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง ตนเองมีความประสงค์ให้ประเทศจีนช่วย
สนับสนุนประเทศไทยในเรื่องต่างๆ เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว การเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี  
(รถไฟฟ้าความเร็วสูง) เป็นต้น 
 

 / จากนั้น … 



๓ 

 

จากนั้น รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย –จีนได้กล่าวเชิญคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ทุกคน
ให้ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง (ส.ว.) เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวถึง
ประเด็นส าคัญต่างๆ ได้แก่ ๑. ความปลอดภัยของชาวจีนที่ไปท่องเที่ยวหรือลงทุนในประเทศไทย ที่ทางการ
ไทยจะให้ความเป็นธรรมและดูแลเป็นอย่างดี ๒. ความประสงค์ที่จะให้จีนซื้อยางพารา ข้าว และสินค้าไทย
ในปริมาณท่ีเท่าเดิมหรือเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากจีนมีมูลค่าการส่งออกไปยุโรป อเมริกามากขึ้น ๓. การค้าขาย
ระหว่างไทยและจีน ใช้เงินสกุลหยวนเป็นสกุลเงินในการซื้อขาย ซึ่งขณะนี้ด าเนินไปด้วยดี และแนวโน้ม
ความร่วมมือในเรื่องนี้ยังต้องเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือไทยและจีนจะไม่ต้องใช้เงินสกลุดอลลาร์หรือเงินยูโร และ ๔. 
แนวความคิดในการพัฒนาจีนในเรื่องระบบถนน ระบบรถไฟ ที่จะผ่านกวางสี ผ่านยูนานลงมาประเทศไทย
นั้นยังมีอุปสรรคมากมาย จึงประสงค์ให้ผู้บริหารจีนใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาขึ้นมาทางยูนาน ขึ้นมา
ทางกวางสี วิธีนี้อาจจะท าให้การพัฒนาร่วมกัน โดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางพัฒนาขึ้นมาแล้ว
พัฒนาลงไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์หรือไปพม่าไปอินเดียก็จะส าเร็จไปได้มากกว่า  

 

 สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศแสดงความเห็นด้วยกับความคิดเห็นต่างๆ โดยกล่าวว่า 
จริงๆ แล้วในปัจจุบันที่เมืองเฉิงตูของประเทศจีนนั้น มีการเจรจากันในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน และตนเองทราบ
ว่าผู้บริหารหลายคนที่มาจากประเทศไทยของบริษัทไทยที่ขนาดใหญ่ๆ ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย คือการพัฒนา
ในด้านตะวันตก ซึ่งยังมีปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยในการดึงดูดนักธุรกิจและนัก
ลงทุนชาวจีนที่ไปท างานและไปลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากตามประเพณีของจีนนั้น ชาวจีนมีความ
ห่วงใยและให้ความส าคัญกับเรื่องมั่นคง ปลอดภัย โดยชาวจีนนั้นไม่ต้องการเงินในระยะสั้นสักเท่าไร แต่
ขอให้ในอนาคตของชาวจีนในประเทศไทยนั้นสามารถอยู่ต่อไปได้ในระยะยาว เช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในแม่น้ านั้น 
ฝ่ายจีนมีความหวังที่ดีว่าการเดินทางจากจีน-ลาว-ไทยโดยใช้เส้นทางทางเรือนั้นจะปลอดภัย เป็นบางแห่ง
เท่านั้นที่ไม่มีความปลอดภัยในขณะนี้ 

 

 จากนั้น รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวถึงเรื่องการลงทุนระหว่างไทยและจีนว่า ประเทศ
ที่ลงทุนในประเทศไทย ประเทศแรกคือ อเมริกา แต่ตนเองมีความหวังว่าในอนาคตจะมีนักธุรกิจ นักลงทุน
จากจีนมาลงทุน และท าธุรกิจที่ไทยมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น ไทยได้จัดส านักงาน BOI (Board of 
Investment) ทีจ่ีน เพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในไทย จากนั้น ได้กล่าวว่าหากลงทุนที่เมืองไทยเมื่อ 
๘ ปีที่แล้ว ไม่ต้องจ่ายภาษีนิติบุคคล หลังจากนั้นอีก ๕ ปี จ่ายแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ในอดีต การท านิติบุคคล 
ต้องจ่าย ๓๐ เปอร์เซ็นต์ มาปีนี้วันที่ ๑ มกราคม ลดลงเหลือ ๒๓ คือจาก ๓๐ ลดเหลือ ๒๓ และ ๑ 
มกราคม ปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖) ลดลงเหลือ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น BOI ส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุน 
๘ ปีแรกไม่ต้องเสียภาษีบุคคล หลังจากนั้น จาก ๘ ปี ไปอีก ๕ ปี เก็บแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จากรายละเอียด
ของสถิติดังกล่าว รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ มีความประสงค์ให้สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ 
ช่วยเสนอการลงทุนไปยังไทยด้วย ในเรื่องการศึกษานั้น ขณะนี้ คนไทยและนักศึกษาไทย อาจารย์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันกวดวิชาสอนภาษาต่างประเทศมีความสนใจในการเรียนการสอนภาษาจีนและ
ต้องการบุคลากรที่ใช้ภาษาจีน โดยมีอาจารย์จากจีนมาสอนภาษาจีนเป็นจ านวนมากขึ้นทุกปี  
 

    จากนั้น นายบุรณัชย์  สมุทรักษ์ (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวถึงกรณีลูกเรือจีนที่ถูก
สังหารที่ลุ่มแม่น้ าโขงว่าเรื่องนี้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ติดตามไปยังที่เกิดเหตุ 
และได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาสรุปผลความคืบหน้า ซึ่งได้รับทราบว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญของ
ประชาชนทั้งท่ีอยู่ในบริเวณชายแดน รวมถึงประชาชนและรัฐบาลทั้ง ๓ ประเทศเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ที่
เ กิ ดขึ้ น เป็นลั กษณะของการ เตรี ยมการ  มีการปิด พ้ืนที่ เ ข้ าออกแล้ วก็มีความสูญเสี ย เกิดขึ้ น  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ได้แก่เจ้าหน้าที่



๔ 

 

ต ารวจกับทหารที่ดูแลพื้นท่ีมาให้ข้อมูล เพ่ือจะรับค ายืนยันว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องด าเนินการไปตามหลัก
ของข้อเท็จจริงตามกฎหมายอย่างยุติธรรม และที่ส าคัญก็คือข้อเท็จจริงต่างๆ นั้น จะมีเจ้าหน้าที่จากจีนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในการท าส านวนและก็ส่งฟ้องในชั้นศาล ตนเองขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐสภาให้
ความส าคัญและจะติดตามความคืบหน้า เพ่ือให้ทั้ง ๒ ประเทศ มีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมในการ
เอาความผิดแก่ผู้ที่กระท าการไม่ว่าจะเป็นใคร มาตรการป้องกันอ่ืนๆ เช่นการลาดตระเวนร่วมบริเวณลุ่ม
แม่น้ าโขงนั้น ก็เป็นเรื่องที่ทางไทยจะผลักดันเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก นายบุรณัชย์  
สมุทรักษ์ (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่ท้าทายต่อไทยและจีนที่ส าคัญ
อีกประเด็นหนึ่งคือ การพัฒนาที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ ซึ่งการกระจายรายได้เป็นเรื่อง
ที่ยากล าบากที่สุดในการพัฒนาโลกที่รวยที่สุด แต่ว่าช่องว่างที่เพ่ิมขึ้นนั้นจะเป็นโลกที่เสี่ยงต่อความขัดแย้ง
มากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งทางผู้น าประเทศจีนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในปีนี้ ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล
มาก และสิ่งที่ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือความผาสุกและความปลอดภัยชีวิตที่อยู่ได้อย่างพอเพียง นั้นก็คือ
เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา  

 

 สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ กล่าวในเรื่องนี้ว่า เป็นแนวทางพ้ืนฐานของรัฐบาลจีน  
ซ่ึงพูดง่ายแตท่ าจริงนั้นท ายาก ท าให้สังคมนี้เป็นสังคมที่เชื่อแต่ความจริง ประชาชนจีนมีประมาณ ๒๐ ล้าน
คนทีอ่ยู่ในระดับที่ยากจนมากตามมาตรฐานของ UN คนเหล่านี้ยังอยู่ในระดับที่ยากจน โดยเฉพาะภาคกลาง
กับภาคตะวันตกของจีน อย่างเช่นที่อยู่ใกล้กับไทย คือ คุณหมิง ประชาชนยังยากจนมาก และทางภาค
ตะวันตกของจีนประชาชนยิ่งมีความยากจนมาก อย่างเช่นทุกครั้งที่มีเพ่ือนๆ ของตนเองมาจากต่างประเทศ 
ตนเองจะกล่าวว่าถ้าท่านไปแต่เมืองใหญ่ๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่แท้จริงของจีน ถ้ามีโอกาส
เดินทางไปภาคตะวันตกของจีน เช่น มณฑลกันซู่ จินไฮ เหล่านี้จะท าให้ทราบได้ว่า ภาพรวมที่แท้จริงของจีน
เป็นอย่างไร แมต้อนนี้จีนอาจถูกมองว่ามีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก เศรษฐกิจเจริญมาก และอาจจะกลายเป็น
คู่แข่งของประเทศบางประเทศได้ แต่จริงๆ แล้วจีนยังมีประชาชนที่ยากจนจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ
ของจีนในขณะนี้  
 

 รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดของจีนว่า มีระบบที่เข้มแข็งที่ไม่
อนุญาตให้ประชาชนมีอาวุธปืน ตนเองประสงค์ให้ทุกประเทศในเอเชียไม่มีการครอบครองอาวุธปืนเหมือน
จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศกล่าวตอบว่า ตนเห็นด้วยเนื่องจาก
จีนมีประชากรมาก จึงห้ามไม่ให้ประชาชนมีอาวุธปืนหรือมีมีดยาวในครอบครอง หากไปซื้อมีดยาวที่ร้าน 
ต้องแสดงบัตรประชาชนด้วย 
 

 นายไพโรจน์  อิสรเสรีพงษ์ (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องข้าวว่า  
ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกปีละประมาณ ๑๐ ล้านตัน มีทั้งข้าวหอมมะลิ 
ข้าวธรรมดา ข้าวนึ่ง (หมายถึงข้าวที่น าเอาข้าวเปลือกไปนึ่งให้สุกน าไปตากแห้งแล้วน ามาสี นิยมบริโภคใน
แอฟริกา และตะวันออกกลาง) ไทยมีข้าวเพียงพอที่จะให้ประเทศใหญ่เช่นจีนน าเข้า ไม่ว่าจะน าข้าวไปให้
ประเทศที่ยากจนที่จีนต้องดูแล ไทยมีสินค้าพร้อมที่จะส่งออก ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีคุณภาพ  
และเป็นที่นิยมทั่วโลก เนื่องจากข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่จะปลูกแบบปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ไทยก าลังมี
กฎหมายในเรื่องการค้าข้าวหอมมะลิด้วย ซึ่งจะมีการส ารวจตรวจสอบก่อนส่งสินค้าข้าวหอมมะลิ ถ้าไม่ได้
คุณภาพจะไม่ส่งให้กับลูกค้า เนื่องจากไม่ต้องการให้ข้าวเสียคุณภาพและไม่ให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียง ไทย
มีมาตรการที่เคร่งครัดในเรื่องนี้ นายไพโรจน์  อิสรเสรีพงษ์ (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าว
ต่อไปถึงเรื่องปุ๋ยว่า ไทยน าเข้าปุ๋ยจากจีนและอินโดนีเซีย เนื่องจากเกษตรกรไทยยังมีความต้องการในการใช้
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรเป็นจ านวนมาก  
 

/ นอกจากนั้น … 
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 นอกจากนั้น นายไพโรจน์  อิสรเสรีพงษ์ (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีนได้กล่าวต่อไปว่า ตนเอง
ซึ่งอยู่ในฝ่ายรัฐบาลนั้นได้เสนอแนะแนวทางกับรัฐบาลไทย เกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวกับการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง หากมีความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าวสามารถด าเนินการได้เลย เนื่องจากไทยมี
สินค้าข้าวมากเพียงพอในขณะนี้  
 

 รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องข้าวว่า ข้าวหอมมะลินั้นเป็นข้าวที่
ทั่วโลกยอมรับและมีคุณภาพ โดยเฉพาะคนฮ่องกงชอบข้าวหอมมะลิมาก หากมีโอกาสตามที่นายไพโรจน์ฯ 
กล่าวไว้คือ ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า  โดยเอาข้าวขายให้กับจีน แล้วจีนให้การลงทุนเรื่องรถไฟความเร็ว
สูง ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน GTO ซึ่งจะท าให้ระบบของความสัมพันธ์ทางการค้านั้นดียิ่งขึ้น และตนมีความ
เชื่อมั่นว่าถ้าเป็นระบบนี้ อยากให้จีนมั่นใจว่าจะไม่มีเรื่องของการเจือปน เพราะรัฐบาลไทยจะควบคุมอย่างดี 
และไม่ท าให้เสียชื่อเสียงประเทศไทยอย่างแน่นอน  
 

 ในเรื่องเดียวกันนี้ นายธวัช  บวรวนิชยกูร (ส.ว.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวว่า  
เมื่อสอง เดือนก่อน ตนมีโอกาสได้พบกับรฐัมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟของจีน ซึ่งเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง
นั้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน ในขณะนี้ก็ได้เดินหน้าไปมากพอสมควรแล้ว ตนยอมรับว่าเรื่อง
รถไฟความเร็วสูงส าหรับประเทศไทยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่มาก และขณะนี้ มีหลายประเทศได้พยายามเข้า
มาติดต่อกับไทย เพราะว่าไทยมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่จะต้องใช้รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง ไม่ว่า
จะเป็นประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศจีน แต่ความร่วมมือในขณะนี้ไทยมี
กับจีนค่อนข้างมาก  เนื่องจากไทยมองเห็นความเชื่อมโยงในบางจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะมีความสัมพันธ์
ร่วมกันในภูมิภาค ตนยอมรับว่าหากว่าไทยจะท ารถไฟความเร็วสูงตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องใช้
งบประมาณมหาศาลในการใช้จ่ายและการลงทุน หลายประเทศได้พยายามเข้ามาเจรจากับไทย เนื่องจาก
เห็นว่าประเทศไทยจะเป็นจุดเชื่อมโยงของสังคม เศรษฐกิจ อาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคือหาก
ไทยจะพิจารณาในเรื่องการลงทุน ไทยก็จะต้องพิจารณาเรื่องจุดคุ้มทนุในระยะสั้นๆ ด้วย  
  
 นายธวัช  บวรวนิชยกูร (ส.ว.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีรถไฟของจีน
จะต้องพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนทางยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของ
ประชาชนจีนจากจีนลงไปทางทะเลจีนใต้ อันที่จริงการลงทุนขนาดใหญ่ๆ ในไทยที่เคยร่วมมือกันระหว่าง
ไทยและต่างประเทศนั้น ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มาติดต่อกับไทย ญี่ปุ่นเคยลงทุนกับไทยด้วยความ
ประสบความส าเร็จ และไม่เคยมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้นญี่ปุ่นจึงพยายามเจรจากับไทย เพ่ือให้นึกถึง
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  
 

 อย่างไรกต็าม ตนเชื่อว่า ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมีความสัมพันธ์อันดียิ่งกับรัฐบาลจีน อาจท าให้ไทย
ได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องเงินและเทคโนโลยีจากจีน เพ่ือที่จะท าให้โครงการนี้ เกิดขึ้นได้ โดยวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้าวกับรถไฟความเร็วสูงที่นายไพโรจน์ฯ เสนอน่าจะเป็นวิธีการที่ดีมาก หากทั้งสองประเทศ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางการค้า เทคโนโลยี จะเป็นการส่งเสริมความมั่นใจให้ทั้งสองฝ่าย  
 

 ประเด็นต่อมาที่นายธวัช  บวรวนิชยกูร (ส.ว.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีนได้กล่าวถึงคือ  
เรื่องการปกป้องสินค้าในเรื่องสินค้าปลอมปน หรือสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ข้าวหอมมะลิปลอม เป็นต้น      
ซึ่งตนเองท าธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกทุเรียนอบแห้งซึ่งเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงลิขสิทธิ์
ยี่ห้อ สินค้า จนกระทั่งมีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ตนเองต้องขอแสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้ และสามารถจับผู้ที่ปลอมแปลงมาด าเนินคดีได้ และในวันนี้ตนได้น าทุเรียนอบแห้งมา

/ ฝากสมาชิกรัฐสภา… 
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ฝากสมาชิกรัฐสภาจีนด้วย จากที่กล่าวมา ท าให้เห็นว่าหากความร่วมมือระหว่างไทยและจีนมีความเหนียว
แน่นเช่นนี้ ปัญหาเรื่องการให้ความมั่นใจของผู้ลงทุนในอนาคตย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอน 
 

 นอกจากประเด็นความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยและจีนแล้ว นายธวัช  บวรวนิชยกูร (ส.ว.) 
สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวฝากกรรมาธิการต่างประเทศจีนถึงเรื่องการปิดล้อมกระบวนการค้า
ยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั้งสองประเทศ จะต้องท าให้ทุกประเทศช่วยกันบีบคั้นและสกัดกั้นให้ผู้ติดยาเสพติดไม่มีที่ยืนใน
ประเทศต่างๆ ให้ได้ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการเข้าไปปิดล้อมแหล่งผลิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่  
ตนเห็นว่ารัฐบาลจีนสามารถเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ กระบวนการผลิตยา
เสพติดนั้นล้วนอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีชายแดนใกล้/ติดกับจีน
เช่นกัน ความร่วมมือในเรื่องนี้จึงเป็นความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อไป 
 

 สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องข้าว และความร่วมมือเรื่อง
รถไฟความเร็วสูงว่า ปัจจุบัน ประชาชนจีนที่ชอบบริโภคข้าวหอมมะลิ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตนเป็นคน
ภาคเหนือของจีน ชอบบริโภคบะหมี่ตั้งแต่เด็กๆ แต่เคยอยู่เวียดนาม ๔ ปี และมีความชอบบริโภคข้าวมาก 
ประชาชนจีนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้สิ่งที่ประชาชนจีนมีความต้องการจึงเป็นความต้องการใน
การบริโภคอาหารปลอดสารพิษ มีคนจีนคนหนึ่งคือ นาย เหวียน วง ผิง ได้รับฉายาว่า King of Rice 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความช านาญสูงมากในการปลูกข้าว ถึงแม้มีพ้ืนที่จ ากัดแต่ได้ผลผลิตมาก  
 

 ส าหรับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้าวกับเทคโนโลยีนั้น สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ 
มีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลที่มีความซื่อสัตย์ พูดสิ่งใดออกมาแล้วก็
จะต้องท าให้ส าเร็จ ส าหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้น ตอนแรกเป็นเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ และจีนน ามาพัฒนาต่อ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้น  
กลายเป็นอันดับ ๑ ของโลก ไทยเป็นประเทศที่มีอากาศดี มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในทุกฤดู ตนจึงเชื่อว่าน่าจะ
สามารถด าเนินการสร้างได้เร็วกว่าจีน แต่แนะน าฝ่ายไทยว่า เวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากปัญหาของ
เทคโนโลยี แต่เป็นปัญหาของการบริหารจัดการและบุคลากร ดังนั้นหากฝ่ายไทยต้องการที่จะใช้รถไฟฟ้า
ความเร็วสูง ขอให้เริ่มเตรียมบุคคลการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญไว้ตั้งแต่วันนี้เลย คือควรที่จะสร้างคน
ก่อนที่จะสร้างรถไฟ  
 

  ในเรื่องของการบริการนั้น ไม่ว่าจีนจะลงทุนสร้างสิ่งใดให้กับประเทศใดแล้ว แม้จีนจะได้ผลประโยชน์
แต่จีนจะไม่หวังผลตอบแทนจากประเทศนั้นอีก เช่น เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว จีนได้เข้าไปสร้างรถไฟให้กับประเทศ
แถบแอฟริกาและจากนั้นจีนจะส่งเงินไปให้ทุกปีเพื่อการซ่อมบ ารุงสิ่งที่จีนสร้างไว้ให้   
 

 ส าหรับเรื่องของยาเสพติด ไม่เพียงจีนหรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ปัญหา 
ยาเสพติดเป็นปัญหาของทุกประเทศ ตนทราบว่าตอนนี้ที่ปลูกยาเสพติดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ๔ ที่ ได้แก่  
แนวชายแดนไทย ลาว ประเทศแอฟริกา ปากีสถาน และประเทศแถบอเมริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจีน 
หรือว่าประชาชนจีนล้วนให้ความส าคัญในเรื่องนี้ และได้เลือกวิธีแก้ไขหลายประการ โดยเฉพาะวิธีแก้ไข
กฎหมายในจีน โดยจีนนั้นมีบทลงโทษที่เด็ดขาดที่สุดประเทศหนึ่ง คือผู้ที่ค้ายาเสพติดแค่ ๑๐๐ กรัม  
จะถูกตัดสินประหารชีวิต ปัญหายาเสพติดควรจะแก้ไขตั้งแต่ต้น คือให้ความรู้ตั้งแต่เด็กว่ายาเสพติดเป็นโทษ
ต่อชีวิตทุกปีที่เมืองคุณหมิง จีนจะมีการเผายาเสพติด และประหารผู้ที่ค้ายาเสพติดทกุปี  
 
 

/ พลเอก สนธิ  … 



๗ 

 

 พลเอก สนธิ  บุญยรัตกลิน (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวถึงประเด็นความมั่นคงว่า 
จีนเป็นประเทศที่น่ากลัวมาก ประเทศทางตะวันตกมองว่าจีนเจริญมีความแข็งแกร่งในทางยุทธศาสตร์ทาง
ทหาร จึงพยายามจะปิดกั้นไม่ให้จีนมีความเจริญเติบโตมากกว่านี้ ณ วันนี้ ตนคิดว่าเป็นงานหนักและ
ยากล าบากของจีนที่ต้องเผชิญกับการขัดขวางความเจริญ ขัดขวางปัญหาการขยายตัวของประเทศจีน  
ณ วันนี้ จีนคงก าหนดยุทธศาสตร์ไว้แล้วว่าจะต้องป้องกันปัญหานี้อย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของญี่ปุ่นก็ด ีเรื่องเกาะก็ดี ถือว่าเป็นงานหนักที่จีนต้องเตรียมตัว พม่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสูง
มาก คิดว่าประเทศมหาอ านาจต้องการเข้าไปเพ่ือที่จะไปหาผลประโยชน์ในทรัพยากรของพม่าโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่จะขยายตัวลงไปในอ่าวเบงกอล ตนประสงค์ที่จะเห็นจีนมีอ านาจเหมือนเป็นพ่ีเลี้ยงของประเทศ
อาเซียนทั้งหมด ประชากรในอาเซียนส่วนใหญ่เชื้อสายของจีนเป็นจ านวนมหาศาล ด้วยความสามารถของ
จีนเช่นทุกวันนี้ จีนจึงเป็นความอบอุ่นของคนในอาเซียน 
 

 สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวด้วยความยินดีว่า จากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของ
พลเอก สนธิฯ ท าให้ตนมีความรู้สึกใกล้ชิดมากกับไทย จีนกับไทยเสมือนเป็นพ่ีน้องกัน และขอให้พูดกัน
ตรงๆ อย่างที่พลเอก สนธิฯ ได้กล่าวถึงปัญหาการป้องกันประเทศของจีนในขณะนี้ อย่างที่พลเอก สนธิฯ 
ทราบ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา จีนเพ่ิงมีโอกาสได้ใช้เรือบรรทุกเครื่องบิน ตนขอกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็น เรือ 
เครื่องบิน หรือลูกระเบิด ตามแนวทางของจีนที่ผ่านมามีไว้เพียงเพ่ือป้องกันประเทศ แต่จะไม่เป็นไปเพ่ือ
ต่อสู้กับประเทศอ่ืน และจะไม่เป็นศัตรูกับประเทศใด ตนได้พูดคุยกับผู้แทนสภาสหรัฐอเมริกาถึงเรื่องระเบิด
นิวเคลียร์ว่าจีนมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านนี้ และรับปากว่าจะไม่ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นประเทศแรก และจะไม่
ใช้กับประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีนี้ ตนได้ถามฝ่ายสหรัฐอเมริกาว่ากล้ารับปากแบบนี้หรือเปล่า ซึ่งจริงๆ แล้ว
อเมริกาก็รับปากว่าจะไม่ใช้  
 

 ในอดีตที่จีนอยู่ในช่วงความยากล าบาก แต่เพ่ือจะไปช่วยเหลือเพ่ือนๆ ที่เวียดนาม จีนจึงส่งทหารไป
ช่วย ช่วงประมาณ ๕ ปี นั้นมีทหารจีนประมาณ ๖,๐๐๐ นาย เจ็บป่วย และประมาณ ๑,๗๐๐ นาย เสียชีวิต 
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ประธานของคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาเวียดนามได้มาเยือนจีน ได้กล่าวกับ
ตนว่า แม้จะเป็นช่วงที่ยากล าบากของจีน แต่จีนก็ยังส่งทหารไปช่วยในเวียดนาม 
 

 ปัจจุบันนี้ในฐานะที่ตนเป็นทหารเคยไปช่วยอยู่ที่เวียดนามยังรู้สึกเศร้า เนื่องจาก เมื่อประมาณหนึ่ง
เดือนก่อน รัฐบาลเวียดนามได้ผ่านกฎหมายที่ท าให้เกาะบางเกาะที่ควรเป็นของจีนกลายเป็นของเวียดนาม 
ตนเห็นด้วยกับการกระท าเช่นนี้  ตนคิดว่า ไม่ว่าประเทศใดๆ ก็ตามความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งส าคัญที่สุด  
จีนไม่เคยไปท าลายหรือเอาดินแดนของประเทศอ่ืนมาเป็นของจีน 
 

 นายอนุชา  บูรพชัยศรี (ส.ส.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวถึงประเด็นทางการเมือง และ
ระบบคอมมิวนิสต์ที่น ามาพัฒนาจีน เมื่อเดือนก่อนตนได้เดินทางมาในฐานะแขกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ได้มาศึกษาประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิ สต์กับ
ความสัมพันธ์ของประชาชน ตนน าคณะมาโดยท่านอดีตนายก ชวน หลีกภัย ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
ทางรัฐบาลจีนได้พาไปดูโรงเรียนการเมืองของจีนและฟังประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ
การพัฒนา ใช้เวลา ๒ วัน หลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะหารือข้อราชการกับเลขาพรรคคอมมิวนิสต์แต่ละ
คนใน ๓ มณฑล ใช้เวลา ๕ วัน ตนได้เห็นการพัฒนาในเรื่องแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ให้ความส าคัญ
กับประชาชน การสร้างโรงเรียน การสร้างศูนย์บริการชุมชน การสร้างที่พักอาศัย โดยผู้น ามณฑลได้ท าอย่าง
เต็มความสามารถก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศในระดับสูงในฐานะที่ตนเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ เมื่อได้มา
เห็นระบบการพัฒนาประเทศจีน รู้สึกประทับใจมาก และไม่สงสัยเลยว่าท าไมประเทศจีนจึงพัฒนาไปได้เร็ว
มาก 

/ สมาชิก … 



๘ 

 

 สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณที่นายอนุชาฯ กล่าวถึงพรรคคอมมิวนิสต์
จีน และกล่าวว่าหากต้องการรู้จักพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างแท้จริง ตนขอแนะน าหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือ
เล่มนี้เขียนโดยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกลาโหมแห่งชาติจีน ชื่อหนังสือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ผลดีทั้งหมดนี้
มาจากทุกข”์ ถ้าไดอ่้านหนังสือเล่มนี้จะรู้ประวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะก่อนปี ค.ศ. ๑๙๔๙  
 

 นายประวิทย์  จันทราประภาวัฒน์ (ส.ว.) สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้สอบถามถึงเรื่องพลังงาน
ของจีนว่า จีนมีการส ารองพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันอย่างไร และ สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ  
ตอบค าถามในเรื่องดังกล่าวว่า ปัญหาของพลังงานเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก เรื่องที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศจีนมีหลายเรื่อง เรื่องแรกคือพลังงานตอนนี้พลังงานที่จีนใช้อยู่ยังเป็นแบบเก่าคือใช้ถ่านหิน 
ถ้ารัฐบาลไม่หาวิธีแก้ไขในเรื่องพลังงานในปัจจุบันก็จะมีปัญหาในอนาคตได้ ตอนนี้เราใช้วิธีแก้ปัญหาก็คือ  
๑. การใช้อย่างประหยัดที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้ าหรือน้ ามัน 
๒. ความพยายามในการหาพลังงานที่ใช้ทดแทนได้ เช่น พลังงานลม พลังงานจากโซล่าเซลส์ และพลังงาน

จากใต้ทะเล 
อย่างไรก็ตาม จีนคงจะหาได้จากทางใดทางหนึ่ง ในปัจจุบันจีนยังคงอาศัยพลังงานจากถ่านหิน น้ ามัน และ
น้ า แตไ่ม่ว่าจีนจะล าบากในการหาพลังงานขนาดไหนก็จะไม่ไปแย่งพลังงานจากไทย 
 

 รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวเชิญให้นาย เจียง จี๋ ชู สมาชิก
คณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศไปเยือนประเทศไทยในปีนี้ในฐานะแขกของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน 
และนายเจียง จี๋ ชู สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณส าหรับค าเชิญ  และอวยพร  
ให้คณะผู้แทนฯ มีความสุขตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ในจีน 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. การเข้าร่วม... 



๙ 

 

 
 

 ๒. การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
  ๒.๑ นายเจียง จี๋ ชู สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรอง
อาหารค่ า ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ มหาศาลาประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๒ นายวิบูลย.์..   
 



๑๐ 

 

  ๒.๒ นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย –จีน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๓ นางสาวบุษกร...   
 
 
 



๑๑ 

 

  ๒.๓ นางสาวบุษกร  พฤกษพงศ์  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน 
เพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-จีน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ร้านอาหารจีนเสี่ยวหนานกั๋ว (สาขาจ้งซินเตี้ยน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นางธิรารัตน์  สัจจะธรณ 
   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
   ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   ผู้สรุปรายงาน 
   ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 



๑๒ 

 

การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 
๑. หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Temple of Heaven) 
 ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อปี 
พ.ศ. ๑๙๖๓ (ค.ศ. ๑๔๒๐) โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอแผ่นดินและฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๗๗ (ค.ศ. 
๑๕๓๔) ได้มีการสร้างหอสักการะ ตี้ถัน ขึ้น ชื่อของหอนี้จึงกลายมาเป็นเทียนถันอย่างเดียว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ 
(ค.ศ. ๑๘๘๙) ฟ้าผ่าลงมาบนหอเสียหายและได้มีการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ (ค.ศ. ๑๙๐๖) ตัวหอมี
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓๒.๕ เมตร และสูง ๓๘ เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวหอฟ้าเทียนถันได้รับ
ลงทะเบียนเป็นมรดกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) 

 
 

๑. จัตุรัสเทียนอันเหมิน  
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 440,000 ตารางเมตร ความหมาย

ของเทียนอันเหมิน ค าว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตูจัตุรัสเทียนอันเหมิ
นมีความส าคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นสัญญลักขณ์เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินคือที่ตั้งของเหตุการณ์ส าคัญ
มากมายในประวัติศาสตร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
        ประตูเทียนอัน หรือเทียนอันเหมิน เดิมทีเป็นประตูหน้าของพระราชวังสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 มีชื่อเดิม

ว่า "เฉิงเทียนเหมิน" หลังซ่อมแซมใหม่ในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
เทียนอานเหมิน จากประตูนี้ เราสามารถเดินทะลุเข้าวังโบราณได้ ลักษณะของประตูวังเก่าแห่งนี้ เป็นก าแพง
ใหญ่ ชั้นบนสร้างเป็นเก๋งหลังคาสีเหลือง มีเสากลมสีแดง 10 ต้น เพ่ือให้เกิดเป็นช่วงระหว่างเสา 9 ช่อง ตาม
ตัวเลขทรงโปรดของจักรพรรดิ ชั้นล่างเป็นช่องประตูทรงเกือกม้า 5 ช่อง มีภาพเหมือนสีน้ ามันขนาดใหญ่ของ
ประธานเหมา เจ๋อ ตุง ติดตั้งเหนือประตูกลางสองข้างของภาพนี้ มีค าขวัญเขียนว่า "ประชาชนจีนจงเจริญ" และ 
"ประชากรโลกจงเจริญ" เป็นค าพูดของ ท่านเหมา เมื่อครั้งกล่าวค าปราศรัยบนพลับพลาเทียนอันเหมิน เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคมค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศจีนใหม่หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า "สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน" และได้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันชาติตลอดมาจวบจนปัจจุบันบริเวณหน้าเทียนอันเหมิน มี
สะพานหินที่แกะสลักลวดลายสวยงามเรียงขนานกัน 5 สะพานด้วยกัน มีสิงโตหินขนานใหญ่ ยืนเป็นยามรักษา



๑๓ 

 

ประตูอีก 1 คู่ ส าหรับสิงโตคู่ที่วางประดับหน้าต าหนักและอาคารบ้านเรือนทั่วไป จะมีต าแหน่งการจัดวางที่
ตายตัว โดยตัวผู้จะถูกวางทางซ้าย ตัวเมียอยู่ทางด้านขวาเสมอ 

 
         จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่

ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจ
กลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอร าลึกท่านประธานเหมา
และหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน 
         ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติมากกว่าพันๆคนมาเยี่ยมชมจัตุรัสเทียนอันเหมินและ

อาคารสถาปัตยกรรมบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ทุกวัน โดยเฉพาะการชมพิธีอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและลงจากยอด
เสาของกองทหารในเวลาเช้าและเย็น 

 
 
 



๑๔ 

 

๒. ก าแพงเมืองจีน (Great Wall of China) 
เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วงๆ ของจีนสมัยโบราณ ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นใน

สมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการรุกรานจากพวกฮันส์ หรือชนเผ่าซยงหนู (Xiongnu) ค าว่า ซยงหนู บางที
สะกดว่า ซุงหนู หรือ ซวงหนู ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอารยธรรมจีนในยุคต้นๆ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว ๔๐๐ 
ปีก่อนคริสตกาล) เนื่องจากจะเข้ามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ ในสมัยราชวงศ์ฉิน ได้สั่งให้สร้าง
ก าแพงหมื่นลี้ตามชายแดนเพื่อป้องกันพวก ซยงหนู เข้ามารุกราน และพวกเติร์กจากทางเหนือ หลังจากนั้นยัง
มีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่า
ก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ 

ก าแพงเมืองจีนยังคงเรียกว่า ก าแพงหมื่นลี้ ส านักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ประกาศเมื่อวันที่ 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ว่า นักโบราณคดี ได้ตรวจวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างจากน้ ามือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
หรือ “ก าแพงเมืองจีน” อย่างเป็นทางการนานร่วม ๕ ปี ตั้งแต่ ๒๐๐๘-๒๐๑๒ และพบว่ายาวกว่าที่บันทึกไว้
เดิมกว่า ๒ เท่า หรือ ๒๑,๑๙๖.๑๘ กิโลเมตร จากเดิม ๘,๘๕๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๕ มณฑลทั่ว
ประเทศ และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย มีความเชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจาก
อวกาศได้ 

 
 

๓. อุทยานอว้ีหยวน (Garden of Joy) 
ตั้งอยู่ด้านข้างเป็นที่ตั้งของอุทยานอวี้หยวนซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษที่เพราะพริ้งว่า Garden of Joy โดย

บรรยากาศภายใน อุทยานร่มรื่นไปด้วยสวนไม้กลางภูเขาจ าลอง สระปลา ก าแพงสลักเป็นรูปมังกรและศาลา
โถงหลายหลังที่เชื่อมถึงกันด้วยสะพานหลาย 



๑๕ 

 

 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 

 นางธิรารัตน์  สัจจะธรณ 
   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

   กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
   ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   ผู้สรุปรายงาน 
   ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


